

Số: *79* /BC-SYT

Lai Châu, ngày 26 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

**Tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm
trong thời gian tới để phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Lai Châu**
(Số liệu tính đến 26/02/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND, ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona tại tỉnh Lai Châu,

Sở Y tế tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Lai Châu

Qua báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tỉnh, tính đến 12h, ngày 26/02/2020:

- Tỉnh Lai Châu chưa ghi nhận có ca bệnh xác định Covid-19.
- Qua giám sát, toàn tỉnh phát hiện tổng số **39** trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 (trong đó **39** ca đã có kết quả xét nghiệm xác định âm tính với Covid-19, 01 ca đang chờ kết quả), có **32** trường hợp đã đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách nghi ngờ, còn lại **08** trường hợp nghi mắc (*06 người đang được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế; 01 trường hợp ổn định, ra viện cách ly tại nhà ở huyện Tân Uyên; 01 trường hợp đang điều trị tại TTYT huyện Phong Thổ bỏ trốn từ ngày 21/02/2020*)
- Lũy tích số trường hợp khác đã đưa vào cách ly y tế theo quy định: **6701** người, trong đó có **6636** người đã đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách cách ly, còn lại **65** người đang cách ly, theo dõi (*02 người tại cơ sở y tế; 43 người tại khu cách ly tập trung (10 người ở khu 01; 43 người ở khu 03) và 10 người tại nhà/nơi lưu trú*).

2. Các hoạt động phòng, chống Covid-19 đã triển khai

Tiếp tục thực hiện các hoạt động khác ở cấp độ 1 theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 06/20/2020 của UBND tỉnh Lai Châu và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh

2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên phụ trách các địa bàn, trực tiếp



xuống kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị. Đến nay, 100% các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó với từng cấp độ của Covid-19

Tính đến thời điểm báo cáo UBND tỉnh đã ban hành trên 30 văn bản; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị và UBND các huyện, thành phố đã ban hành trên 300 văn bản chỉ đạo về phòng chống Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Đã thành lập các Tiểu ban, tổ, đội chuyên môn giúp việc cho ban chỉ đạo các cấp.

Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh công tác phòng chống Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

2.2. Công tác giám sát, dự phòng

Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, đặc biệt là những người đi và về từ vùng dịch tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng. Đến nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tỉnh Lai Châu đã giám sát, phát hiện được tổng số 40 ca nghi mắc, đã tổ chức cách ly, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu gửi xét nghiệm và điều tra các trường hợp liên quan theo quy định.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, cách ly người từ Hàn Quốc và các vùng có dịch khác khi trở về Lai Châu.

UBND tỉnh đã thành lập 03 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh với quy mô 290 người và 01 khu cách ly tập trung của Thành phố Lai Châu với quy mô 30 người. Ngoài ra, các huyện (Sìn Hồ, Tân Uyên, Mường Tè, Tam Đường) đã xây dựng phương án để phân loại, cách ly, quản lý các đối tượng thuộc diện cách ly tại các địa phương, đặc biệt là chuẩn bị phương án cho người dân đang lao động tại Trung Quốc chưa về nước.

Ban Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuyên 34 người đang cách ly tập trung tại cơ sở cách ly số 01 (Trung tâm giao lưu văn hóa, du lịch, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về cơ sở cách ly số 03 của tỉnh (Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Tiếp tục rà soát thống kê, lập danh sách, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe và quản lý chặt chẽ những người đến, đi qua vùng dịch và những người tiếp xúc gần với những người nghi mắc tại địa phương theo quy định. Kết quả rà soát: số người dân của tỉnh Lai Châu tham gia lao động tại Trung Quốc là: 8.668 người, số người đã về nước 7.558 người (trong đó số đã qua 14 ngày: 7.554 người), số người đang ở lại Trung Quốc: 1110 người; số người đang lao động tại Hàn Quốc: 12 người; số lao động đang ở Ả rập xê út: 01 người. Tổng số người tại Lai Châu được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của các tỉnh khác trong nước: 78 người (trong đó có 14 người đã hoàn thành thời gian cách ly). Sau khi rà soát, tính

đến thời điểm báo cáo số người có yếu tố dịch tễ áp dụng các biện pháp cách ly y tế trên toàn tỉnh là 6.701, đến nay có 6.636 người đã hoàn thành thời gian cách ly, còn lại 65 người đang áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Tại huyện Phong Thổ: qua rà soát có 190 người dân còn tiền công lao động ở Trung Quốc chưa lấy được và 2994 hộ có ý định sang Trung Quốc (trong đó 79 người và 1997 hộ đã ký cam kết với UBND xã không sang Trung Quốc trong thời gian đang có dịch)

Các ngành, địa phương đã tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo đề tập trung (ưu tiên cao nhất) cho công tác phòng chống dịch.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng duy trì hoạt động 37 tổ tuần tra, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, các điểm có thể qua lại dọc đường biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép của người dân. Lũy tích đến nay, đã phát hiện trên 101 trường hợp nhập cảnh trái phép (99 người Việt Nam, 02 người Trung Quốc); phát hiện trên 30 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép đã vận động người dân quay trở về nhà.

Ngành Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; quản lý hoạt động vận tải hành khách, kiểm soát số lượng, thông tin của hành khách đi xe và nộp lại danh sách hành khách cho bến xe để phục vụ công tác quản lý. Lũy tích đến nay đã phát hiện 19 trường hợp hành khách di chuyển từ vùng có dịch tới địa bàn tỉnh (đã thực hiện các biện pháp cách ly y tế, khử khuẩn phương tiện vận tải theo quy định).

Ngành giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02 đến hết tháng 02/2020 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các nhà trường trên toàn tỉnh. 100% các trường học đã thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch và phun khử khuẩn trường, lớp học theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu độc, khử trùng tại các trường học, cơ sở y tế, chợ đầu mối, bến xe, trụ sở hợp khối các cơ quan, nơi tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19. Tính đến nay đã tổ chức phun 9 lần được tổng diện tích 1.091.917m²

Tổ chức 17 lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chủ chốt tham gia phòng chống dịch bệnh trên toàn tỉnh. Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị tự tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các Đội đáp ứng nhanh thường xuyên rèn luyện chuyên môn kỹ thuật, sẵn sàng kích hoạt, thực hiện điều động của Thủ trưởng các đơn vị để hỗ trợ cho các địa phương khi cần thiết.

Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức thường trực dịch 24/24 đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế thông tin báo cáo, khai báo bệnh dịch theo quy định.

2.3. Công tác thu dung điều trị

Chỉ đạo, phân công Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh và Trung tâm y tế các huyện bố trí các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, thu dung, điều trị các trường hợp nghi mắc, mắc tại địa phương; tổ chức thường trực 24/24h để sẵn sàng cấp cứu, thu dung, cách ly, điều trị theo phân tuyến; chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị theo kế hoạch.

Công bố danh sách tên các cơ sở y tế được sử dụng để cách ly, thu dung, điều trị, trường hợp nghi ngờ, ca bệnh xác định trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế và thông báo đến tất cả các đơn vị.

Tổ chức diễn tập thực hành xử lý tình huống tiếp nhận ca bệnh xác định tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; các Đội điều trị cơ động thường xuyên rèn luyện chuyên môn kỹ thuật, sẵn sàng kích hoạt, thực hiện điều động của Sở Y tế để hỗ trợ cho các địa phương khi cần thiết

Xây dựng phương án điều động trang thiết bị y tế, nhân lực chuyên môn trong ngành và đề xuất các ngành khác có cán bộ chuyên ngành y khoa hỗ trợ cho các địa phương đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh.

2.4. Công tác truyền thông

Các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống Covid-19 bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, không đi đến những nơi đang có dịch bệnh trong thời gian đang có dịch bệnh; hướng dẫn sử dụng khẩu trang, các phương tiện phòng hộ cá nhân một cách phù hợp.

Tổ chức hoạt động đường dây nóng của Ban chỉ đạo tỉnh, của ngành Y tế và các địa phương, đơn vị để sẵn sàng tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc đưa thông tin về dịch bệnh trên hệ thống thông tin truyền thông được thực hiện thường xuyên. Qua theo dõi thông tin trên 500 tin, bài về Covid-19 trên báo in, báo điện tử, sóng phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử và mạng xã hội, đến nay toàn tỉnh chưa phát hiện có tổ chức, cá nhân đăng tin giả mạo, sai sự thật phải xử lý.

Tính đến thời điểm báo cáo, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động: 858 lượt; băng zon khẩu hiệu, pano, áp phích 490 cái; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp xã 12.739 lượt; cấp huyện, thành phố 15.430 giờ; tuyên truyền trực tiếp 918 buổi; phát 160.950 tờ rơi; tranh poster: 3.200 cái. Tổng số lượt người được truyền thông khoảng trên 794.268 lượt người nghe, xem; trên 500 tin, bài, ảnh tại các chuyên trang,

chuyên mục trên Báo Lai Châu, Đài PTTH, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang Web của các sở, ngành, đơn vị.

2.5. Công tác hậu cần

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ đã bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang bị phòng hộ cơ bản đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Tổ chức triển khai việc cung ứng từng suất ăn và trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho người được cách ly tập trung; đảm bảo an ninh trật tự, giám sát chặt chẽ người được cách ly tại các khu cách ly tập trung và cơ sở điều trị.

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính đang thực hiện các quy trình tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng các cấp độ của dịch bệnh.

Sở Y tế tổ chức triển khai Kế hoạch phân bổ vật tư y tế, trang thiết bị, hóa chất khử khuẩn cho các đơn vị tham gia phòng chống dịch.

Lũy kế tính đến ngày 26/02/2020, Nhà sách Trí tuệ đã nhận được 38.200 khẩu trang kháng khuẩn phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ số khẩu trang nêu trên được cung ứng cho các huyện, thành phố như sau: Phong Thổ 2.900 cái, Sin Hồ 2.585 cái, Tân Uyên 2.975 cái, Than Uyên 2.300 cái, Mường Tè 1.200 cái, Tam Đường 2.000 cái, Thành phố 24.240 cái.

Sở Công thương tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa. Đến thời điểm báo cáo, thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

3. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc

Đến nay mới có 05 sở, ngành (Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch, Sở Công thương, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT) và 08 UBND huyện, thành phố ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.

Tỉnh Lai Châu có đường biên giới giáp Trung Quốc dài, nhiều đường mòn, lối mở và có lịch sử giao lưu giữa thân nhân hai bên; số người lao động tự do của tỉnh sang Trung Quốc làm việc lớn gây khó khăn cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, kiểm soát, cách ly tại khu vực biên giới, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch bệnh.

Nhu cầu sử dụng vật tư y tế để phòng bệnh tăng cao; nguồn vật tư khan hiếm trên thị trường, giá cả biến động, đặc biệt là nguồn cung cấp khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, gây khó khăn cho người dân áp dụng các biện pháp, phòng chống dịch bệnh. Tỉnh đã chủ động liên hệ, tìm kiếm và điều phối thị trường nhưng trước mắt mới chỉ đáp ứng được nhu cầu cho cán bộ y tế và lực lượng chức năng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng vật tư y tế một cách phù hợp theo khuyến cáo của

Bộ Y tế.

Công tác truyền thông đã được triển khai mạnh mẽ, tích cực nhưng ở một số nơi hiệu quả chưa cao, sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân còn chậm, một bộ phận người dân còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số trang báo mạng đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang, lo lắng cho một bộ phận người dân.

Công tác tổ chức thực hiện cách ly tại một số cơ sở y tế, địa phương còn những khó khăn tồn tại như chưa giao trách nhiệm, công việc cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện cách ly; việc tuyên truyền, vận động để người được cách ly yên tâm, chấp hành tốt quy định cách ly còn hạn chế; có lúc có nơi còn lơ là, buông lỏng trong quản lý, giám sát người cách ly dẫn đến tình trạng người đang áp dụng cách ly đã bỏ trốn, thiếu hợp tác, thực hiện chưa nghiêm túc biện pháp cách ly y tế theo quy định... Việc tổ chức theo dõi, quản lý, cách ly y tế với đối tượng có yếu tố dịch tễ tại nhà và cơ sở lưu trú gặp nhiều khó khăn, do số lượng người cách ly lớn, thời gian cách ly dài, một số đối tượng cách ly thiếu hợp tác, trong khi đó lực lượng bảo vệ mỏng, thiếu nhân lực, đặc biệt cán bộ y tế, nên khó khăn trong công tác theo dõi, quản lý người bị cách ly ...

Hệ thống xét nghiệm tại tỉnh chưa đủ điều kiện để có thể tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm xác định nhiễm Covid-19 tại tỉnh; thời gian vận chuyển và chờ kết quả xét nghiệm hằng định từ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương dài, gây khó khăn trong công tác sàng lọc, phát hiện, giám sát đối tượng nghi nhiễm để kịp thời cách ly, điều trị.

Trong kỳ báo cáo này, Sở Y tế đã nhận được báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và 07 UBND huyện, thành phố (*thiếu huyện Nậm Nhùn*) nên Sở Y tế chưa tổng hợp được đầy đủ các nội dung, kết quả hoạt động trên toàn tỉnh.

4. Những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, cụ thể các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn.

Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, đánh giá nguy cơ, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch số 200/KH-UBND của UBND tỉnh. Tham mưu điều chỉnh kế hoạch đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh theo văn bản chỉ đạo của Trung ương khi cần thiết.

Đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp nhằm kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của công tác phòng,

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

Tăng cường công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ đang áp dụng biện pháp cách ly y tế để họ yên tâm, tin tưởng, tự giác, chủ động phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng, tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh.

Thành lập Tổ tự quản tại các thôn, bản, tổ dân phố để thường xuyên nắm bắt, quản lý chặt chẽ nhân khẩu trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, khu vực biên giới, khu cách ly, tại cơ sở y tế và tại cộng đồng; kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc, mắc bệnh để thực hiện cách ly, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị kịp thời, đúng quy định; Thống kê chính xác người dân của tỉnh đang lao động tại Trung Quốc, Hàn Quốc chưa về nước, người Trung Quốc, Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh để chủ động phương án ứng phó khi cần thiết.

Tiếp tục phun khử trùng tại các trường học, bến xe, nơi tụ đông người trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập...

Các cơ sở y tế tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, cách ly, điều trị cho bệnh nhân theo phân tuyến; chấn chỉnh công tác tổ chức cách ly, quản lý chặt chẽ các trường hợp đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tăng cường kiểm tra, cung ứng, phân phối các trang thiết bị khẩu trang, nước sát trùng, vật tư y tế dùng để phòng, chữa bệnh, không để cơ sở kinh doanh đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao, xử lý nghiêm các hành vi theo quy định.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trên địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật

Tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh khi các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách các địa phương tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động khác ở cấp độ 1 theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 06/20/2020 của UBND tỉnh Lai Châu và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, UBND tỉnh còn phù hợp với tình hình thực tế.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt quy định báo cáo theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh và Văn bản số 112/SYT-NVY, ngày 11/12/2020 của Sở Y tế để Sở Y tế tổng hợp báo cáo được đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

5. Kiến nghị UBND tỉnh

UBND tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tăng cường các biện pháp theo dõi, quản lý các trường hợp đang áp dụng cách ly y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và tại nhà/nơi cư trú không để tình trạng người đang phải cách ly bỏ trốn khỏi nơi cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Lai Châu do Sở Y tế tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận: *Ungtin*

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT. Văn phòng UBND tỉnh.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NVY, CDC.



Nguyễn Văn Đồi